

## DSI ลุยตรวจต่อ "ผอ.รร.-สพท." 7-8 ราย สอบพั้วพันโกงสอบครู "บิกสพฐ." น่าจะรอดชี้ตัดตอนโยนบาปให้จนท.คอมพ

นำเสนอเมื่อ : 6 พ.ค. 2556

### DSI ลุยตรวจต่อ "ผอ.รร.-สพท." 7-8 ราย สอบพั้วพันโกงสอบครู "บิกสพฐ." น่าจะรอดชี้ตัดตอนโยนบาปให้จนท.คอมพเรียบร้อย

ดีเอสไอเตรียมลุยต่อ ตรวจ ผอ.รร. ผอ.และรอง ผอ. 4-5 ราย และ ผอ.เขตพื้นที่ฯ อีก 3 ราย รวมเบ็ดเสร็จ 7-8 ราย พั้วพันชวนกรรมการโกงสอบครูผู้ช่วย ชี้ "บิก สพฐ." น่าจะรอด เพราะสั่งตัดตอนโยนให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอรืรับกรรมที่ทำขอสอบรั่วไปแล้ว

หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ บุกตรวจคนบ้านผู้ต้องสงสัยในขบวนการโกงสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ 12 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เริ่มจากนายอำพร ทวรรณกุล ผอ.โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ และในฐานะ ผอ.อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2 พบหลักฐานทุจริตมากมายนั้น นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เรื่องนี้คงต้องรอดดีเอสไอให้ส่งขอมูลมาที่ ศธ.ก่อน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการของ ศธ. จากนั้นจะลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีอาญาต่อไป ส่วนการพิจารณาจะลงโทษทางวินัยขั้นใดนั้น ทาง สพฐ.จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนการกระทำในลักษณะนี้จะเป็นความผิดวินัยขั้นใด แต่ปกติแล้วการกระทำดังกล่าวจะเป็นการผิดวินัยร้ายแรง ซึ่ง สพฐ.สามารถสั่งดำเนินการสอบสวนทางวินัยได้เลย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศธ. กล่าวว่า ทราบขอมูลมาว่าผู้ที่กระทำผิดและถูกคนบ้านในครั้งนี้เป็นคนสนิทของผู้บริหารระดับสำนักของ สพฐ. อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ตนจะให้มีการจัดตั้งหลักฐานและผลการวิเคราะห์คะแนนการสอบครูผู้ช่วยในเขตพื้นที่อื่นไปยังดีเอสไอเพิ่มเติมอีก เพื่อนำไปพิจารณาขยายผลต่อ โดยเฉพาะในสวนของผู้ที่ได้คะแนนสอบ 90% ขึ้นไป ซึ่งมี 509 คน และผู้ที่ได้คะแนนสอบ 80% ขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้น่าจะมีผู้โกงการสอบไม่น้อยกว่า 1,000 คน

ขณะที่แหล่งข่าวระดับสูง ศธ.กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าทางดีเอสไอจะทยอยเขาตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ ที่มีทั้ง ผอ.โรงเรียนประมาณ 4-5 คน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาอีกประมาณ 3-4 เขต ทั้ง ผอ.เขตพื้นที่ฯ และรอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ หรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีหลักฐานการทุจริตสอบชัดเจน โดยเฉพาะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติ ขณะเดียวกันก็น่าจะมีผู้บริหารจากสวนกลาง ที่เป็นระดับ ผอ.สำนักหนึ่งใน สพฐ. ต้องโดนเขาตรวจสอบด้วย เพราะมีหลักฐานที่โยงใยชัดเจน เพราะนอกจากเป็นคู่วงระบบการสอบครูผู้ช่วยรอบดังกล่าวแล้ว ก็ยังเป็นผู้ใช้ของวางของระบบที่ตัวเองออกแบบ กระทำการทุจริตเสียเอง **อย่างไรก็ตาม สวนการโยงใยถึงผู้บริหารระดับสูงนั้น อยู่ระหว่างการช้ดทอด ซึ่งก็เป็นไปได้ยาก เพราะขณะนี้มีความพยายามจะตัดตอนให้ความผิดสิ้นสุดที่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอรืที่ดูแลเรื่องข้อสอบคนหนึ่งแล้ว**

ที่มา [ไทยโพสต์](#)